

สรุปมติการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  
ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๖

วันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมช่อจำปูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  
ผ่านระบบ (Zoom Meeting)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง การพิจารณาคณะผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

คำขอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ขอให้พิจารณาวินิจฉัยคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันไม่ครอบคลุมชื่อสาขาวิชา/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ที่สถาบันอุดมศึกษาเปิดสอน แต่มีความเกี่ยวข้อง หรือใกล้เคียง หรือคล้ายคลึงกัน

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

เห็นว่าสาขาวิชาที่ผู้สมัครสอบแข่งขันสำเร็จการศึกษานำมาใช้ในการสมัครสอบ มีความเกี่ยวข้อง หรือใกล้เคียง หรือคล้ายคลึงกัน กับกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จำนวน ๑๐ กลุ่มวิชา รายละเอียดดังแนบ

๔.๒ เรื่อง การกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

คำขอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ขอความเห็นชอบกำหนดการกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

อนุมัติให้ใช้รายละเอียดรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่เสนอ

/๔.๓ เรื่อง การย้าย...

๔.๓ เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

คำขอ สพป.พังงา ขอส่งคำร้องขอย้ายกรณีพิเศษของ นายสมพร ชัยบัว ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ อัตราเงินเดือน ๓๘,๘๑๐ บาท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ไปดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ สังกัดไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

อนุมัติส่งคำร้องขอย้ายกรณีพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายนายสมพร ชัยบัว ไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ ตามที่เสนอ

-----